

ประจำวันที 24-30 สิงหาคม 2559

พาณิชย์ชงประธาน นบข. เคาะขายข้าว 9.1 แสตัน ให้เอกชนที่เสนอราคาสูงสุด 15 ราย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ การประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลของรัฐ รวมประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ปริมาณ 753,571 ตัน และการ จำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 255,796 ตัน เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลและยื่นซองเพื่อเสนอซื้อรวม 23 ราย โดยหลังจากนี้ใน วันที่ 1 กันยายน 2559 คณะทำงานจะประชุมหารือเพื่อสรุปผู้ทีเสนอซื้อผ่านราคากลาง (For Price) และเสนอให้ที ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับการประมูลในสต็อกรัฐบาล โดยการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ปริมาณ 753,571 ตัน นั้น มีผู้สนใจยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ 20 ราย แต่มีผู้ทียื่นเสนอซื้อเพียง 13 ราย โดยมีผู้ทีเสนอราคาสูงสุด 8 ราย ใน 28 คลัง ปริมาณ 753,571.95 ตัน คิดเป็น 100% ของปริมาณทีนำออกมาประมูล มูลค่าทีเสนอซื้ออยู่ที่ 7,403.27 ล้านบาท ขณะที่การจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป และเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 255,796 ตัน มีผู้สนใจยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ 13 ราย แต่มีผู้ทียื่นเสนอซื้อเพียง 10 ราย โดยเสนอราคาสูงสุด 7 รายใน 18 คลัง ปริมาณ 169,149.07 ตัน คิดเป็น 66.12% ของปริมาณข้าวทีนำออกมาประมูล มูลค่าทีเสนอซื้ออยู่ที่ 1,024.67 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ก็จะพิจารณาผู้ทีเสนอซื้อผ่านราคากลางและจะเสนอให้ นบข. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ส่วนการประมูลข้าวครั้งนี้ได้ราคาดีหรือไม่นั้น ยังตอบไม่ได้ เพราะต้องให้คณะทำงานเป็นผู้พิจารณาจากราคา กลาง หากสามารถสรุปการระบายได้ก็จะทำให้สต็อกข้าวทียังอยู่ที่ปริมาณ 9.1 ล้านตัน ลดลงได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ส่วนจะมีการระบายหมดภายในปี 2560 หรือไม่ก็ต้องดูสถานการณ์และตลาดเป็น ปัจจัยในการพิจารณาต่อไป

ส่วนการจะมีการเปิดระบายข้าวอีกครั้งหลังจากการระบายครั้งนี้หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ ชัดเจน เนื่องจากเป็นช่วงต้นของฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา อีกทั้งในเรื่องของตลาด และ สถานการณ์ราคาด้วย ซึ่งมีหลายปัจจัยทีต้องพิจารณาก่อนทีจะมีการเปิดระบายข้าวอีกครั้ง รวมทั้งก็ต้องดูปริมาณ ชนิดข้าว คลังทีเหลือด้วย

นางดวงพรกล่าวอีกว่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วม ประมูลข้าวฟิลิปปินส์ทีเปิดประมูลปริมาณ 2.5 แสตัน ซึ่งมีความต้องการข้าว 25% เป็นข้าวใหม่ ซึ่งกระทรวง พณิชย์ พร้อมทีจะเข้าสู่แม้ว่ราคาข้าวไทยจะแพงกว่าคู่แข่งอย่างเวียดนาม แต่มองว่ก็ต้องเข้าไปแข่งขัน โดย หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง รัฐบาลเองก็ต้องช่วยเหลือ พร้อมทั้งก็ต้องหารือร่วมกับเอกชนด้วยว่ยอมรับราคาทีมีการเปิด ประมูลหรือไม่

"ตอนนี้อยู่ไม่รู้ราคากลางว่จะฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลเท่าไร จะรู้พร้อมกันเมื่อทำการเปิดประมูลใน วันประมูล เมื่อรู้ราคาทีชัดก็จะมีการต่อรองราคาทันที และทางฟิลิปปินส์เองก็มีงบประมาณในการซื้ออยู่แล้วว่จะ

สามารถซื้อได้ในราคาเท่าไร ซึ่งเราเองก็คงต้องหารือกับภาคเอกชนด้วย ว่ารับได้ในราคาเท่าไร และราคาที่รับได้ก็ต้องพิจารณาในหลายปัจจัย ทั้งเรื่องการขนส่ง ระยะเวลาการส่งมอบ แต่ก็พร้อมผู้ที่จะมีประมุขครั้งนี้เต็มที่ และยังคงมองว่าฟิลิปปินส์ ยังมีความต้องการข้าวอีกมาก"

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีอินโดนีเซีย คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าว ส่วนมาเลเซีย ก็ยังมีการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนำเข้าผ่านเอกชน โดยตลาดเหล่านี้ยังเป็นตลาดการส่งออกข้าวของไทย แอฟริกา ก็มีความสนใจข้าวไทย แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังติดปัญหาเรื่องการชำระหนี้ ซึ่งก็ต้องคุยรายละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาตามมาในอนาคต ขณะที่การส่งมอบข้าวของจีน ก็ยังมีการทำหนังสือเร่งรัดอยู่การส่งมอบในสัญญาที่ลงนามไปเมื่อต้นปี 2559 แต่ก็เข้าใจว่าจีนก็ต้องพิจารณาการนำเข้าไม่ให้กระทบผลผลิตภายในซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี การระบายข้าว การส่งออกก็อยู่ภายใต้แผนการระบายข้าว กระทรวงพาณิชย์ ขณะที่การส่งออกข้าวของไทย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณ 6.3 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าอยู่ที่ 99,000 ล้านบาท ขยายตัว 6% ทั้งนี้ ต้องรับว่าการส่งออกข้าวไทยกำลังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า โดยเงินบาท 1 บาทต่อตัน ทำให้คิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ หายไป 10 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อคิดเป็นเงินบาทกลับมาแล้วทำให้มูลค่าการส่งออกหายไปเยอะมาก อีกทั้งการแข่งขันที่สูง หากเงินบาทอ่อนค่าลงก็จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ เตรียมเข้าประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ช่วงปลาย ส.ค.และต้น ก.ย.นี้

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ปริมาณ 250,000 ตัน วันที่ 31 ส.ค.และน่าจะเปิดประมูลนำเข้าอีก 250,000 ตันในเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งจะเป็โอกาสของไทยที่จะไปเสนอราคาขายแข่งขันในตลาดฟิลิปปินส์ และจะเป็นช่องทางระบายผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ หรือข้าวเปลือกนาปีปี 59/60 ที่จะทยอยออกมาช่วงปลายปี

ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนที่จะนำเข้าข้าวจำนวน 1 ล้านตัน เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนจากผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญา โดยคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารของฟิลิปปินส์ (FSC) ได้วางแผนการนำเข้า 750,000 ตัน ผ่านโครงการจัดซื้อแบบจีทูจี ส่วนอีก 250,000 ตัน อาจเปิดให้นำเข้าโดยบริษัทเอกชนภายใต้โครงการปริมาณจัดซื้อขั้นต่ำ จึงเป็นโอกาสให้ไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น จากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ไทยส่งออกแล้ว 148,000 ตัน ลดลง 64.9% มูลค่า 1,878 ล้านบาท ลดลง 64.2%

นอกจากนี้ ไทยยังมีสัญญาซื้อขายข้าวกับจีนอีก 1 ล้านตัน ที่ทำในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดส่งมอบข้าวล็อตแรก ส่วนการเปิดระบายข้าวสารต่อรัฐบาลในส่วนของประมูลเป็นการทั่วไปปริมาณ 753,000 ตันในวันนี้ (29 ส.ค.) มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 13 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดจำนวน 20 ราย ส่วนในวันพรุ่งนี้ (30 ส.ค.) จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวเป็นการทั่วไปและเข้าอุตสาหกรรม 255,000 ตัน หลังจากนั้นจะสรุปผลการประมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติขายต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประมวลข่าว 1 ล้านตันกร้อย เอกชนยื่น 33 ราย พาณิชย์เตรียมมาตรการตัดหลังเอกชนกดราคา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สนใจเข้าร่วมประมวลข่าวในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 มีผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ 20 ราย โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเข้ายื่นซองเพื่อประมวลข่าวของรัฐบาล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นี้ ขณะที่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมประมวลทั่วไปเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 มีผู้สนใจเข้าร่วม 13 ราย และจะเปิดให้ยื่นซองข่าวในสต็อกรัฐบาลในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ต่อไป

ด้าน น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาข้าวที่เกิดขึ้นขณะนี้ โดยขอความร่วมมือผู้ส่งออกข้าวและผู้ประกอบการโรงสีข้าวให้หยุดพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดตลาดข้าวเกิดความปั่นป่วน เพราะที่ผ่านมามีการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดไปในทางลบ จนส่งผลกระทบต่อราคาข้าวให้ปรับตัวลดลง เช่น มีการไปขายตัดราคาระหว่างกัน หากไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว กระทรวงฯ จะใช้มาตรการกำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำขึ้นมา เพื่อดูแลราคาข้าวในตลาดให้กับเกษตรกร แต่ยืนยันว่าจะเป็นการสุดท้ายที่จะดำเนินการ เพราะต้องการให้ราคาข้าวเป็นไปตามตลาด

“ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปคาดการณ์สถานการณ์ข้าวที่ทิศทางเลวร้าย ทั้งที่ตามข้อมูลสต็อกข้าวโลกลดลงหมด เช่น สต็อกข้าวของอินเดียลดลงจาก 25 ล้านตัน เหลือ 16 ล้านตัน เวียดนามลดเป้าส่งออกข้าวปีนี้จาก 6.5 ล้านตัน เหลือ 4.75 ล้านตัน ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็จะมี การนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเพราะผลผลิตในประเทศลดลง ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อราคาข้าวไทย แต่หากผู้ประกอบการไทยยังมีพฤติกรรมคาดการณ์ในทางเลวร้าย ตื่นตระหนก รัฐก็ต้องหยุดความกลัวเกินกว่าเหตุด้วยการใช้มาตรการบางอย่าง เพราะจะไม่ปล่อยให้เกิดผลกระทบกับชาวนา” น.ส.ชุติมา กล่าว

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ส่วนผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2559/60 ที่กำลังทยอยออกมาช่วงปลายปีนี้ และมีการคาดการณ์กันว่าผลผลิตจะมากจนส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาในการคาดการณ์ราคาทิศทางลง ยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนข้าวครบวงจรที่จะจำกัดการเพาะปลูก โดยจะมีผลผลิตข้าวเปลือกออกมา 27.7 ล้านตันเท่านั้น ไม่ได้มากอย่างที่คาดการณ์ อีกทั้งรัฐบาลได้เตรียมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและดูซับปริมาณในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมาพร้อมกันรวมทั้งหมด 17 โครงการ ใช้เงินผ่านมาตรการเหล่านี้หลายหมื่นล้านบาท และทำให้เงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเป็นแสนล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอในการดูแลราคาข้าวให้กับเกษตรกรได้ตามเป้าหมายที่จะดูซับข้าว เพื่อชะลอการขาย 12 ล้านตัน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60 รวม 17 โครงการ แบ่งเป็นช่วงเพาะปลูก ได้แก่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี วงเงิน 206 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ วงเงิน 74.55 ล้านบาท โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปลูกข้าว วงเงิน 1,440 ล้านบาท

ด้านมาตรการดูแลช่วงออกสู่ตลาด (ดูซับปริมาณ 12.5 ล้านตัน) ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป้าหมายดูซับ 8 ล้านตัน ระยะเวลาโครงการต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560 วงเงิน 940 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อรวบวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน วงเงิน 406.25 ล้านบาท สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกโดยให้เก็บเข้ายุ้งฉางของเกษตรกรในส่วนข้าวหอม มะลิและข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1.17 หมื่นบาท และได้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงิน 3,978.22 ล้านบาท เป็นต้น

น.ส.ชุตติมา กล่าวว่า ส่วนการเปิดระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ เพราะเป็นคนละตลาดเนื่องจากข้าวสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวเก่า ขณะที่ข้าวในตลาดเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเหตุอ้างว่าเพราะรัฐบาลระบายข้าวในสต็อกจนส่งผลกระทบต่อราคาข้าวใหม่ไม่ได้ และการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการขายข้าวในราคาต่ำ หากเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่อนุมัติขาย อีกทั้งการพิจารณาปริมาณในการนำข้าวออกมาประมูลทุกครั้งก็ดูจังหวะและช่วยเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวในตลาด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โรงสี-ผู้ส่งออกขานรับพาณิชย์ กำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกข้าว

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า เห็นด้วยหากกระทรวงพาณิชย์จะนำมาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกข้าวของประเทศ เพราะเวลานี้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกลดต่ำลงมาก โดยข้าวขาว 5% (เอฟโอบี) เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ปัจจุบันลงมาเหลือ 370-375 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน มีผลต่อราคาข้าวสารในประเทศต่ำลงด้วย โดยมองสาเหตุสำคัญ เนื่องจากผู้ส่งออกไปตีพิมพ์ราคาข้าวในต่างประเทศลง 10-15% ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศลดลงมา 20-25% และยังกระทบถึงชาวนาที่ขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำ ดังนั้นการที่กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำจะช่วยให้ราคาข้าวส่งออกและราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น

“เห็นด้วยหากกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการกำหนดราคาข้าวขั้นต่ำในการส่งออก เพราะถ้าเราค้าแบบเสรีเกินไปก็จะทำให้เสียหายในภาพรวม จากกลุ่มคนไม่กี่คนที่เล่นสงครามราคากันเพื่อให้ได้ออเดอร์ และคนที่เดือดร้อนหนักคือชาวนา ขณะนี้ราคาข้าวสารในประเทศจากเดิมอยู่ที่ 14,000 บาทต่อตัน (ข้าวขาว 5%) ลงมาเหลือ 11,600 บาทต่อตัน ก็ไปกระทบกับราคาข้าวเปลือกของชาวนาจากเดิมขายได้ตันละ 9,000 บาท ลงมาเหลือ 7,700 บาท ส่วนราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำหากกระทรวงพาณิชย์จะนำมาใช้จริงก็ไม่ควรต่ำกว่า 400 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน”

สอดคล้องกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่กล่าวว่า เห็นด้วยหากกระทรวงพาณิชย์จะใช้มาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกข้าว เพราะเวียดนามเองก็ทำมาตลอด แต่มาตรการนี้จะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดก็เป็นอีกเรื่อง การมีมาตรการออกมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีการดูแลเรื่องราคาข้าวอย่างจริงจัง แต่สาเหตุที่ราคาตลาดขณะนี้เพราะได้รับแรงกดดัน จากภาวะตลาดข้าวในตลาดโลกที่เจียบมาก โดยประเทศจีนที่เคยซื้อข้าวจำนวนมากก็ลดการซื้อลงเพราะผลผลิตมีมาก, ราคาข้าวในประเทศจีนลดลงและฟิลิปปินส์ออกมาประมูลซื้อข้าวจำนวนน้อยเพียง 2.5 แสนตันและอินโดนีเซีย ยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่

นอกจากนี้ยังเป็นผลจากกรณีที่รัฐบาลกำลังจะระบายข้าวในสต็อกออกมาอีก 1 ล้านตัน รวมถึงยังมีแรงกดดันจากการประเมินผลผลิตข้าวนาปีที่กำลังจะออกมาอีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีผลผลิตออกมามาก ทำให้โรงสีที่เก็บสต็อกข้าวไว้เริ่มเทขายข้าวในสต็อกออกมา เพราะเกรงราคาจะลดต่ำลงไปอีกหากไม่รีบขาย

ด้านนางสาวชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์อาจต้องนำมาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกข้าวมาใช้ ซึ่งหากผู้ส่งออกขายในราคาต่ำกว่าที่กำหนดก็จะไม่ให้ส่งออก อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว จะเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะนำมาใช้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาและชาวนาได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นรัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะเข้าไปแทรกแซง

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

"ฟิลิปปินส์" ส่งสัญญาณนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน รั้งมือลานีญา

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังพิจารณาการนำเข้าข้าวจำนวน 1 ล้านตัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขาดแคลนจากผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนนี้จนถึงเดือนตุลาคมปีนี้

โดยจากการประชุมของคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหาร (FSC) เดือนที่ผ่านมา วางแผนการนำเข้า 750,000 ตัน อาจจะดำเนินการผ่านโครงการจัดซื้อของรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในขณะที่อีก 250,000 ตัน อาจจะทำให้สำหรับการนำเข้าโดยบริษัทเอกชนภายใต้โครงการปริมาณจัดซื้อขั้นต่ำ (MAV)

ทั้งนี้โครงการ MAV เป็นการนำเข้าปริมาณรวม 805,200 ตัน แบ่งเป็น 755, 200 ตัน ซึ่งเป็นโควต้าสำหรับจัดสรรเฉพาะประเทศ (CSQ) และอีก 50,000 ตัน สำหรับประเทศอื่นๆ โควต้าที่เฉพาะเจาะจงของประเทศ แบ่งเป็น จีน 50,000 ตัน อินเดีย 50,000 ตัน ปากีสถาน 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน เอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน ประเทศไทย 293,100 ตัน และเวียดนาม 293,100 ตัน โดยข้าวทั้งหมดที่นำเข้าภายใต้โครงการการนำเข้าข้าว MAV จะต้องเสียภาษีร้อยละ 35

นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีข้อตกลงจัดซื้อข้าวกับเวียดนามไทยและกัมพูชาสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลต่อรัฐบาล

"แม้ว่าข้าวในสต็อกเพียงพอสำหรับช่วงที่เหลือของปี แต่ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น โดยความจำเป็นเร่งด่วนที่จะสั่งซื้อข้าวล็อตแรกจะอยู่ที่ประมาณ 250,000 ตันในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ตามมาด้วยอีกประมาณ 250,000 ตันในช่วงปลายปี และชุดต่อไปจะเป็น 500,000 ตัน เพื่อความปลอดภัยของอุปทานข้าวในเดือนมีนาคมปีหน้า และการจัดส่งจะเริ่มต้นภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจนถึงต้นปีหน้า"

แหล่งข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมะนิลา กล่าวว่า จากการคาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยสามารถส่งออกข้าวมาฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น จากก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2559 ไทยส่งออกข้าวมาฟิลิปปินส์เพียง 52.54 ล้านเหรียญ ลดลงกว่า 67.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เผย 'โมซัมบิก' สนใจซื้อข้าวไทย 3 แสนตัน

นางอภิตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โมซัมบิกประสงค์จะซื้อข้าวจากไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ โดยเป็นข้าว 5% และ 15% ปริมาณรวม 300,000 ตัน โดยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee – JTC) ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 แล้ว ซึ่งการเดินทางมาเยือนไทยของฝ่ายโมซัมบิกครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาร่วมกับหน่วยงานของไทยเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโมซัมบิกต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางเยือนโมซัมบิก เพื่อเข้าร่วมการประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งในการเดินทางดังกล่าว ไทยเล็งเห็นว่า โมซัมบิกเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ประมง อัญมณี พลังงาน และการก่อสร้าง

โดยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญจำนวนมาก อาทิ ประมง อัญมณี ป่าไม้ ในขณะที่โมซัมบิกมีความต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งไทยมีศักยภาพ นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นสมาชิกของ Tripartite FTA ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ มีประชากรรวมมากกว่า 600 ล้านคน ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยรับจะเป็นเจ้าภาพและเชิญโมซัมบิกเข้าร่วมประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 (ระดับรัฐมนตรี) ในช่วงต้นปี 2560

โมซัมบิกเป็นคู่ค้าอันดับที่ 79 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 11 ในทวีปแอฟริกา เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 70 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 9 ในทวีปแอฟริกา ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้าระหว่างไทยกับโมซัมบิกมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาตลอด เฉลี่ยปีละ 158 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 การค้ารวมระหว่างไทยกับโมซัมบิกมีมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปโมซัมบิก เช่น ข้าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระจกและผลิตภัณฑ์กระจก เป็นต้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ชวานาแสนรายเลิกปลูกข้าว

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีเกษตรกรชวานาตอบรับเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทำนาไปปลูกพืชอื่นหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้ว 1.1 แสนราย แบ่งเป็น เปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่น 8 หมื่นราย และเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงปศุสัตว์ 3 หมื่น

นายโอฬาร กล่าวว่ หลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรเพื่อส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาอีกครั้งภายในวันที่ 27 ส.ค.นี้ เพื่อป้องกันการเข้าร่วมโครงการซ้ำซ้อนตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการและชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร 3% จากวงเงินโครงการทั้งหมด 1.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการทำนา 5.7 แสนไร่ ครอบคลุม 40 จังหวัด โดยต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ดินไม่เกิน 15 ไร่ รัฐจะช่วยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกพืชอื่นจำนวน 5 ไร่ ไร่ละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่หรือปลาอีก 5,000 บาท/ครัวเรือนรวม รวมเกษตรกรจะได้เงินช่วยเหลือ 30,144 บาท/ครัวเรือน ส่วนมาตรการช่วยเหลือด้านที่ 2 คือการปรับไปทำการอาชีพปศุสัตว์/ทำนาหญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ จะให้มีการกู้เงินในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร ดอกเบี้ย 2% ระยะเวลาคืนเงิน 6 ปี

ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ที่ประชุมโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) พิจารณาตัดสิทธิในโควตาโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปีการศึกษา 2559 ของ 7 บริษัท ในโควตาที่เหลือ เนื่องจากคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบคุณภาพ และพบว่าคุณภาพน้ำนมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด หลังจากตกลงนามในคำสั่งแล้วทุกบริษัทมีสิทธิอุทธรณ์ใน 15 วัน นับแต่มีคำสั่ง

ทั้งนี้ บริษัททั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริษัท สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ 2.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก อ่าวน้อย 3.บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 4.หจก.สุราษฎร์เฟรชมิลค์ 5.บริษัท ฟุงกุลาแดรี่ฟู้ดส์ 6.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 7.สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตัดสินใจฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งองค์การอาหารและยาจังหวัด ตรวจสอบพบว่าโรงงานยังไม่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) จึงตัดสินใจกันว่าจะมีการปรับปรุงโรงงานและผ่านการพิจารณาของจังหวัด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

~~~~~

## เวียดนาม

เวียดนามกำลังวางแผนที่จะเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวขาว 25% ของรัฐบาลฟิลิปปินส์จำนวน 250,000 ตัน ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบจำนวน 100,000 ตัน ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ และอีก 150,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ตุลาคมศกนี้ โดยคาดว่าเวียดนามจะมีการเสนอราคาประมาณ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่าจะสามารถประมูลได้จำนวนทั้งหมด

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวในตลาดที่สำคัญทั้งเอเชีย และแอฟริกายังค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับอุปทานข้าวฤดูใหม่ในตลาดมีมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวในตลาดให้อ่อนตัวลง แม้จะความเป็นไปได้มากที่เวียดนามจะชนะการประมูลขายข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ตาม ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice) อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 348-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอพโอบี ลดลงจากระดับ 350-353 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 338-340 เหรียญสหรัฐต่อตันขยับขึ้นจากระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นับตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา เวียดนามไม่มีการส่งมอบข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ขณะที่ประเทศจีนก็มีการเข้มงวดการนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาข้าวในเวียดนามอ่อนตัวลงตามลำดับ โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 962,000 ตัน ลดลงประมาณ 8.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ การส่งออกข้าวของเวียดนามลดลงมากเพราะตลาดประจำมีความต้องการข้าวลดลง เช่น ประเทศฟิลิปปินส์นำเข้าลดลง 66.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มาเลเซียนำเข้าลดลง 54.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สิงคโปร์นำเข้าลดลง 36.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสหรัฐนำเข้าลดลง 37.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศจีน และอินโดนีเซีย ก็ลดลงติดต่อกันหลายเดือนแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามจะส่งออกได้เพียงประมาณ 3.37 ล้าน ตัน ลดลงประมาณ 16.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 ที่จะถึงนี้ คาดว่าเวียดนามจะเริ่มได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกข้าวไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปตามข้อตกลงที่ได้มีการลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีสหภาพยุโรปและเวียดนาม (The free trade agreement between Vietnam and the E.U. (EVFTA) ซึ่งเวียดนามได้รับการจัดสรรโควต้าส่งออกข้าวในอัตราภาษี 0%ไปยังสหภาพยุโรปประมาณปีละ 100,000 ตัน และข้าวหักจะมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าเป็นเวลา 7 ปี โดยไม่มีการจำกัดปริมาณส่งออก

ที่มา Oryza.com

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้เผยแพร่ รายละเอียดของการประมูล (the terms of reference; TOR) ซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 250,000 ตัน ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยมีกำหนดส่งมอบจำนวน 100,000 ตัน ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ และอีก 150,000 ส่งมอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า รัฐบาลเตรียมที่จะพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ขององค์การอาหารแห่งชาติในการดำเนินการนำเข้าข้าวและการจำหน่ายข้าว

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 230.7 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 220.1 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวในปี 2015/16 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มาจนถึงวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 34.155 ล้านตัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวในปีงบประมาณ 2016/17 (กันยายน-ตุลาคม) ไว้ที่ประมาณ 33 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,239,615 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,167,910 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 100,207 ตัน ลดลงประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 106,787 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,139,408 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,061,123 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 13,229 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 267,596 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 197,892 ตัน เนเธอร์แลนด์ 141,950 ตัน เยอรมนี 98,950 ตัน โปแลนด์ 92,065 ตัน อิตาลี 90,157 ตัน สเปน 73,524 ตัน เบลเยียม 65,430 ตัน โปรตุเกส 52,621 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-23 สิงหาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 233,044 ตัน เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 227,671 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 196,995 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,970 ตัน



ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 36,049 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,701 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 2,415 ตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวในสหภาพยุโรปนั้น ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 117,121 ตัน กรีซ 37,255 ตัน สเปน 25,862 ตัน โปรตุเกส 20,046 ตัน บัลแกเรีย 11,554 ตัน สหราชอาณาจักร 5,692 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานสถานการณ์ข้าวไทยในตลาดไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดข้าวหนึ่งหลักที่สำคัญของไทย ในช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ว่า ผลผลิตข้าวของไนจีเรียในฤดูกาลเพาะปลูกในปีที่เก็บเกี่ยวไปแล้วและกำลังจะเก็บเกี่ยว คาดว่าจะมีปริมาณทั้งสิ้น 2.7 ล้านตันข้าวสาร จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 15.625 ล้านไร่ และปริมาณข้าวนี้จะใช้สำหรับการบริโภคจนถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปีหน้า ปริมาณผลผลิตดังกล่าวยังคงเป็นปริมาณที่ไนจีเรียผลิตข้าวได้ตามปกติ ไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายการเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในปี 2560 ก็ตาม ขณะที่ปริมาณการบริโภคข้าวของไนจีเรีย หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีนี้จะจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีหน้า คาดว่าจะมีปริมาณ 5.2 ล้านตัน ดังนั้น จึงมีความต้องการนำเข้าประมาณ 2.5 ล้านตัน

สำนักงานฯ คาดว่า หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีนี้จะจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีหน้า ไนจีเรียจะนำเข้าข้าวที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายประมาณ 1.5-1.8 ล้านตันเท่านั้น (เกิดอุปทานส่วนขาดประมาณ 7 แสน – 1 ล้านตัน) และในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2559 สำนักงานฯ คาดว่า การนำเข้าข้าวของไนจีเรียจะชะลอตัวลงกว่าทุกปี แม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ชาวไนจีเรียนิยมให้ข้าวเป็นของขวัญก็ตาม เนื่องจากสาเหตุเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ห้ามผู้นำเข้าข้าวแลกซื้อเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินที่เป็นทางการของไนจีเรีย รวมทั้งการห้ามนำเข้าข้าวผ่านชายแดนทางบกของไนจีเรีย การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นทางการ กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่าย

สำหรับอุปทานข้าวที่ขาดหายไปจากตลาด นั้น ชาวไนจีเรีย จะหันไปบริโภคอาหารเพื่อการดำรงชีพอื่นแทนข้าว เช่น ผลิตภัณฑ์แป้งและขนมปังจากมันสำปะหลัง หัวแยม (ลักษณะหัวคล้ายมันสำปะหลัง) มันเทศ เป็นต้น

สำนักงานฯ คาดว่าข้าวไทยจะถูกส่งเข้าไปในประเทศไนจีเรียในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ประมาณ 2 แสนตัน โดยเป็นการส่งผ่านประเทศเบนินมากที่สุดประมาณ 150,000 ตัน ผ่านประเทศแคเมอรูน 40,000 ตัน และไนจีเรียนำเข้าโดยตรงประมาณ 10,000 ตัน

ดังนั้น โดยรวมทั้งปี 2559 สำนักงานฯ คาดการณ์ว่า ข้าวไทยจะถูกส่งเข้าไปในประเทศไนจีเรีย (ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย) ประมาณ 8 แสนตัน แต่ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% ของปริมาณข้าวที่นำเข้าทั้งหมดของไนจีเรียไว้ได้

สำนักงานฯ คาดว่าในช่วงต้นปี 2560 ไนจีเรียจะประสบกับภาวะการขาดแคลนข้าว และราคาขายปลีกจะสูงมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ไนจีเรียจะเปิดการเจรจาซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลไนจีเรียได้เริ่มทาบทามประเทศผู้ส่งออกข้าวเพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินนโยบายดังกล่าวร่วมกันแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการเปิดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับประเทศไทย สำนักงานฯ พิจารณาเห็นว่า การซื้อขายแบบเงินสดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และทางเลือกรองลงมา คือ การทำ Barter Trade ข้าวแลกน้ำมัน เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระเงินของไนจีเรียในอนาคต เนื่องจากไนจีเรียมีปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันทั้งในภาครัฐและเอกชน

*ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา*

## สหรัฐอเมริกา

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส รายงานว่า การสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวของสหรัฐฯ ในปีการตลาด 2016/17 มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,299,040.912 ไร่ มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 23% โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเมล็ดยาวประมาณ 995,526.6799 ไร่ มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 31% และพื้นที่ปลูกข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นประมาณ 302,704.86 ไร่ มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 1% ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกข้าว ได้แก่ สภาวะแห้งแล้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย (ปลูกข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้น) พัฒนาดีขึ้นแม้ว่าภัยแล้งยังคงมีอยู่แต่ชาวนามีน้ำใช้ในการเกษตรมากกว่าปีที่ผ่านมา การเกิดฝนตกหนักในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต Delta ทำให้มีการยกเลิกข้อจำกัดการใช้น้ำในพื้นที่การปลูกข้าวในรัฐเท็กซัสที่ประกาศใช้ในปีการตลาด 2015/2016 เมื่อฝนจำนวนมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปลูกข้าวในปีดังกล่าว ในปีนี้ไม่มีพืชทางเลือกอื่นที่สามารถจะปลูกได้ดีกว่าข้าว พื้นที่ปลูกข้าวเมล็ดยาวในภาคใต้ (รัฐอาร์คันซอร์ มิสซิสซิปปี มิสซูรี และหลุยเซียน่า) เพิ่มขึ้น พื้นที่ปลูกข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ปลูกในภาคใต้ลดลงเนื่องจากความตกต่ำของราคา ความอ่อนตัวของตลาดส่งออกข้าวเมล็ดกลางของภาคใต้ และการขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ทั้งนี้ ประมาณการผลผลิตข้าวในปีการตลาด 2016/17 คาดว่าจะผลิตข้าวได้ในปริมาณ 245.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 13,720,000 ตัน) มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 27% โดยคาดว่าจะผลิตข้าวเมล็ดยาวได้ประมาณ 183.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 10,248,000 ตัน) มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 38% และคาดว่าจะผลิตข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นได้ประมาณ 62.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 3,472,000 ตัน) มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 5% โดยคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อเอเคอร์จะอยู่ที่ประมาณ 7,680 ปอนด์ต่อเอเคอร์ มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 3% โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของผลผลิตนั้นคาดว่า เป็นเพราะผลผลิตข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นจำนวนมากของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ในขณะนี้ให้ผลผลิตมากกว่ารัฐปลูกข้าวในภาคใต้

ทางด้านประมาณการส่งออกข้าวสหรัฐฯ ในปีการตลาด 2016/17 นั้น คาดว่าจะมีปริมาณส่งออกรวมทั้งสิ้น 115.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 6,440,000 ตัน) มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 12% โดยปริมาณส่งออกข้าวเมล็ดยาว 81.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 4,536,000 ตัน) มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 14% ปริมาณส่งออกข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้น 34.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 1,904,000 ตัน) มากกว่าปีก่อนหน้านี้ 6% สำหรับสาเหตุของประมาณการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เนื่องจากอุปทานข้าวมีจำนวนสูงทำสถิติ มีความคาดหวังว่าราคาข้าวเมล็ดยาวจะสามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นในตลาดโลก ประมาณการว่าราคาข้าวเปลือกข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นจะลดต่ำลง

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุปริมาณส่งออกข้าวเมล็ดยาวที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ สหรัฐฯจึงจำเป็นต้องขยายตลาดส่งออกหลักในลาตินอเมริกา ใน Sub-Saharan Africa และในตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งสหรัฐฯต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศผู้ส่งออกข้าวในเอเชียและอเมริกาใต้ และเพื่อให้บรรลุปริมาณส่งออกข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นที่ประมาณการไว้ สหรัฐฯจะต้องขยายการส่งออกเข้าไปยังตลาดข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้น และตลาดอื่นนอกเหนือจากการขายปกติให้ประเทศในภูมิภาค North East Asia โดยจะเน้นไปที่ประเทศในภูมิภาค Mediterranean และ Oceania

สำหรับประมาณการนำเข้าข้าวสหรัฐฯในปีการตลาด 2016/17 นั้น คาดว่าจะมีการการนำเข้าข้าวประมาณ 24.0 ล้าน cwt (หรือประมาณ 1,344,000 ตัน) ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว โดยการนำเข้าข้าวเมล็ดยาวจะมีประมาณ 20.5 ล้าน cwt (หรือประมาณ 1,148,000 ตัน) ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว ขณะที่การนำเข้าข้าวเมล็ดกลางและเมล็ดสั้นจะมีประมาณ 3.5 ล้าน cwt (หรือประมาณ 196,000 ตัน) ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว เช่นเดียวกัน (หมายเหตุ: 1 cwt = 0.056 U.S ton, 1 cwt = 50.8023 กิโลกรัม)

*ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส*

